

GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - “SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH” XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

TS. NGUYỄN THỊ THẢO^(*)

Ngày nhận bài: 02/3/2022

Ngày thẩm định: 10/5/2022

Ngày duyệt đăng: 20/5/2022

Tóm tắt: Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là nội dung quan trọng thể hiện là một đảng cách mạng và chân chính. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đó là vấn đề mang tính nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tạo nên “sức mạnh vô địch”. Bài viết làm rõ thực tiễn việc giữ vững bản chất của Đảng và đề xuất giải pháp tăng cường bản chất của Đảng trong quá trình lãnh đạo và xây dựng đất nước hùng cường.

Từ khoá: bản chất; giai cấp; Đảng Cộng sản Việt Nam

1 Bất kỳ đảng chính trị nào ra đời đều mang bản chất của một giai cấp nhất định, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp mà đảng đó đại diện. C.Mác đã chỉ ra rằng “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước tới nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp”⁽¹⁾. Các giai cấp có lợi ích khác nhau dẫn đến mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuộc đấu tranh giai cấp phát triển đến một trình độ nhất định dẫn đến sự ra đời của đảng chính trị. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là mâu thuẫn đối kháng không thể điều hòa, chỉ có thể giải quyết bằng cuộc cách mạng xã hội thông qua đảng của giai cấp vô sản - đảng cộng sản với lý luận của

chủ nghĩa xã hội khoa học dẫn đường. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen: “Việc tổ chức như vậy giai cấp công nhân thành một chính đảng là cần thiết để bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội và giành được mục đích cuối cùng của nó là thủ tiêu các giai cấp”⁽²⁾. Sự ra đời đảng cộng sản của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp vô sản giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản giành chính quyền. Kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về đảng cộng sản, V.I.Lênin đã quan tâm xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội để giữ vững bản chất giai cấp của đảng. Khi xem xét bản chất giai cấp công nhân của một chính đảng vô sản cách mạng, V.I.Lênin chỉ rõ: “nó có thực sự là một chính đảng của công nhân hay không,

(*) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

điều đó không phải chỉ phụ thuộc vào chỗ đảng đó có bao gồm công nhân hay không, mà cũng còn phụ thuộc vào chỗ ai lãnh đạo nó, và ở tính chất của hành động và của sách lược chính trị của đảng đó ra sao nữa”⁽³⁾.

Như vậy, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đảng cộng sản đã khẳng định bản chất của đảng cộng sản. Đó là đội tiên phong của giai cấp công nhân, có lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học dẫn dắt, có các nguyên tắc chặt chẽ, thống nhất, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực hiện mục tiêu xóa bỏ áp bức, bất công, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân. Đảng ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Quá trình ra đời và phát triển của Đảng từ năm 1930 đến nay khẳng định đầy đủ bản chất giai cấp của đảng chân chính, cách mạng của giai cấp công nhân, vừa phản ánh tính phổ biến, vừa thể hiện tính đặc thù trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong toàn bộ tiến trình cách mạng, việc giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ trọng yếu để tạo nên “sức mạnh vô địch”, để lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước. Thực tiễn việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở ***các nội dung chủ yếu*** sau:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”

Tính tiên phong của đảng cộng sản không phải là ý muốn chủ quan của những người sáng lập đảng, mà là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tiến hành, với sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đây là đặc điểm gắn liền với bản chất của đảng cộng sản, tạo nên sự khác biệt

giữa đảng cộng sản với các đảng khác. Không phải đảng chính trị nào cũng đòi hỏi tính tiên phong. Đối với đảng cộng sản, xuất phát từ nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, phức tạp đòi hỏi những người cộng sản phải tiên phong, gương mẫu trong nhân dân, không được đứng ngoài, đứng trên quần chúng nhân dân. Tính tiên phong chính là yếu tố để phân biệt đảng với giai cấp, đảng viên với quần chúng ngoài đảng. Vì vậy, những người cộng sản thể hiện tính tiên phong về tư tưởng, tổ chức và hành động kiên quyết trong thực tiễn cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của đảng. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác, Ph.Ăngghen viết: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên, về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”⁽⁴⁾.

Trong xã hội Việt Nam thời kỳ thuộc địa nửa phong kiến, các giai cấp đều chịu các tầng áp bức, bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến và đế quốc xâm lược dẫn đến mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, đại biểu cho phương thức sản xuất tiên bộ, được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn dắt đã xây dựng chính đảng của mình khác hẳn với các đảng trước đó - Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, phản ánh lợi ích, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tuy nhiên, Đảng không phải là toàn bộ giai cấp mà chỉ bao gồm những đại biểu ưu tú, tiên phong, gương mẫu của giai cấp, của dân tộc. Qua các kỳ Đại hội, dù với nhiều cách diễn đạt khác nhau song bản chất của Đảng vẫn được khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”⁽⁵⁾. Toàn bộ quá trình lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, nhờ giữ vững bản

chất giai cấp công nhân với tính tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ đảng viên, mà Đảng được dân tin, dân yêu, thừa nhận là người lãnh đạo. Vì vậy, để giữ vững bản chất của đảng cộng sản, Đảng luôn quan tâm xây dựng và khẳng định tính tiên phong của Đảng, đội ngũ đảng viên, thể hiện trong nhận thức và hành động. Những năm qua, đội ngũ đảng viên của Đảng dù xuất thân từ các thành phần, giai cấp khác nhau song đã là đảng viên phải tiên phong về lý luận và thực tiễn. Đó chính là yếu tố thể hiện bản chất tiên phong của đảng cộng sản, không giữ được tính tiên phong, Đảng không còn xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam có hệ tư tưởng tiên bộ, khoa học và cách mạng

Hơn 92 năm ra đời và phát triển, Đảng đã lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc Việt Nam ngày càng tiệm cận với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực là minh chứng cho kết quả của sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung quan trọng thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất đã nêu lên hệ thống lý luận khoa học về cuộc cách mạng của giai cấp công nhân, chỉ rõ mục tiêu, con đường và phương hướng chính trị trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân để giai cấp công nhân giải phóng nhân dân lao động và tự giải phóng mình khỏi áp bức, bóc lột, bất công.

Là một trong ba bộ phận cấu thành quan trọng, quyết định sự ra đời và phát triển của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng và hoạch định đường lối đúng đắn, phù hợp trong từng giai đoạn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra

đời, các phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra sôi nổi nhưng không thành công. Chỉ đến khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn đến sự ra đời của Đảng thì cuộc đấu tranh của nhân dân ta mới đạt được những thắng lợi to lớn, có tính chất bước ngoặt. Chính vì vậy, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam là vấn đề mang tính nguyên tắc trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Tại Đại hội lần thứ VII, Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”⁽⁶⁾. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là hệ tư tưởng tiên bộ, khoa học và cách mạng của Đảng. Vì vậy, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng chính là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

Vấn đề bản chất giai cấp công nhân của đảng thực chất là vấn đề đảng đấu tranh vì lợi ích của ai. Một giai cấp có thể có nhiều chính đảng nhưng một chính đảng chỉ mang bản chất của một giai cấp nhất định. Đảng cộng sản không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ “Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác. Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích nào khác tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản”⁽⁷⁾. Nhưng lợi ích cuối cùng của giai cấp công nhân chỉ có thể được giải quyết khi giai cấp công nhân giải phóng các giai cấp khác khỏi áp bức. Theo C.Mác, Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân muốn giải phóng mình thì đồng thời phải giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác. Vì vậy, kiên định mục

tiêu, lý tưởng tốt đẹp phù hợp với quy luật phát triển xã hội, với nguyện vọng của nhân dân là thể hiện một cách sâu sắc bản chất giai cấp của đảng cộng sản.

Thực tiễn ở Việt Nam, mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là mong muốn, khát vọng nghìn đời của nhân dân Việt Nam. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có nhiều phong trào đấu tranh yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau, song đều thất bại vì không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại, không phản ánh đầy đủ lợi ích của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là “đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”⁽⁸⁾, có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp, phản ánh mong muốn, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bảo đảm cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam “vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc”⁽⁹⁾.

Bốn là, Đảng Cộng sản Việt Nam có các nguyên tắc chặt chẽ, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân

Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, các đảng cộng sản phải là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Phát triển học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung nguyên tắc “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Điều này đặt ra yêu cầu đối với Đảng trong điều kiện cầm quyền, mọi đường lối của Đảng được thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật, song Đảng không đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật mà các tổ chức đảng, cán bộ,

đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Kiên định và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng vừa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vừa là yêu cầu để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhờ đó Đảng luôn vượt qua khó khăn, thử thách lãnh đạo đất nước phát triển “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”⁽¹⁰⁾.

Năm là, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đấu tranh phòng, chống những nguy cơ của đảng cầm quyền

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ những nguy cơ của Đảng, của đất nước hiện nay: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy trung bình còn lớn. Có biểu hiện chưa quan tâm đúng mức bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa, bảo đảm phục lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường; chưa đảm bảo phát triển tổng thể, đồng bộ các vùng, miền, địa phương theo lợi thế so sánh và phát huy điều kiện kinh tế xã hội đặc thù. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”⁽¹¹⁾. Nhận diện đầy đủ các nguy cơ này và thực hiện các biện pháp phòng, chống chính là thể hiện bản lĩnh, trình độ, trí tuệ của Đảng, sự giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đi liền với các hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề mang tính quy luật trong quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các giai đoạn, mặc dù đa số cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, song vẫn còn một bộ phận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng. Trước thực tế đó, Đảng đã không ngừng quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thời gian qua, Đảng đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, “đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giáo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa, không trung thực, nhu nhược...”⁽¹²⁾ như V.I.Lênin đã căn dặn. Nhờ đó Đảng vẫn giữ vững được tính tiên phong, là một đảng chân chính, cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam

Như vậy, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn có thể khẳng định, trong toàn bộ quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng. Đó là bản chất giai cấp công nhân, là bản chất cách mạng và khoa học, bởi giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử giải phóng con người, giải phóng xã hội khỏi áp bức, bóc lột, bất công, luôn phấn đấu thực hiện thành công mục đích, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đó còn là tính tiên phong, gương mẫu của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên dựa trên tư tưởng lý luận tiến bộ và tính tổ chức chặt chẽ, thống nhất của những người đảng viên và bản lĩnh, năng lực nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng”⁽¹³⁾. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc bảo đảm cho Đảng vững mạnh, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội để xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng

cũng không bao giờ được xa rời vấn đề mang tính nguyên tắc đó. Hiện nay, để tiếp tục giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng, toàn Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần quán triệt quan điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”⁽¹⁴⁾ và thực hiện **các biện pháp cụ thể** sau:

Thứ nhất, nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với việc giữ vững bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng có “sức mạnh vô địch” bảo đảm hoàn thành thắng lợi sứ mệnh mà nhân dân giao phó. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nội dung bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đồng thời kiên quyết trong hoạt động thực tiễn để từng bước hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, tiếp tục kiên định, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị, cung cấp hệ thống lý luận trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;... Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho

phép ai được ngã nghiêng, dao động”⁽¹⁵⁾. Đây là học thuyết khoa học và cách mạng, có tính mở “sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học”⁽¹⁶⁾. Vì vậy, Đảng cần có sự nghiên cứu thấu đáo, sâu sắc và có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể, phải xuất phát từ đầy đủ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Qua đó, Đảng có căn cứ lý luận khoa học trong việc hoạch định đường lối đúng đắn bảo đảm thực hiện lợi ích, nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đồng thời có những luận cứ sắc bén để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Đây là một trong những bài học kinh nghiệm xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, định hướng nhận thức và hành động của toàn Đảng, đồng thời là nguyên tắc quyết định đến sự sống còn của Đảng, của chế độ xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chính là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhận thức và hành động của Đảng phải trên cơ sở kiên định, không dao động, xa rời mục tiêu, lý tưởng đó.

Thứ tư, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”⁽¹⁷⁾. Xuất phát từ vai trò, sứ mệnh của đảng cộng sản,

nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề then chốt, quyết định đến năng lực cầm quyền của Đảng và thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, nước ta đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ tham nhũng, quan liêu, thoái hóa, biến chất, đòi hỏi Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề hệ trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nhằm bảo đảm cho Đảng luôn là một tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân, đại biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, có “sức mạnh vô địch” để lãnh đạo đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội □

(1), (4) và (7) C.Mác và Ph.Ăngghen, *Toàn tập*, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.596, 614 - 615 và 614

(2) C.Mác và Ph.Ăngghen, *Toàn tập*, t.18, Sdd, tr.203

(3) V.I.Lênin: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.41, tr.313

(5) và (8) *Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.4 và 4

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.329

(9), (10), (13), (15), (16) và (17) Nguyễn Phú Trọng, *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2022. tr.29-30, 237-238, 211, 9-10, 37 và 212

(11) và (14) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.108 và 109

(12) V.I.Lênin, *Toàn tập*, t.44, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.154